



Số: 141/2012/CV-VASEP

V/v Kiến nghị bỏ qui định kiểm tra vi sinh và kim loại nặng đối với gia vị nhập khẩu để gia công hàng XK hoặc SXKK



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thực hiện qui định của Luật an toàn Thực phẩm (ATTP), Nghị định số **38/2012/NĐ-CP** (NĐ38) ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và Quyết định **1984/QĐ-BNN-QLCL** ngày 21/8/2012 của Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đã có các văn bản chỉ đạo các Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vùng 1-6 thực hiện kiểm tra, chứng nhận: Công văn **1350/QLCL-CL1** (CV 1350) ngày 20/8/2012 về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; Công văn **1618/QLCL-CL2** (CV 1618) ngày 28/9/2012 về việc kiểm tra và chứng nhận thực phẩm hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu.

Trong quá trình triển khai thực hiện các quy định/hướng dẫn của NAFIQAD, một số doanh nghiệp (DN) có nhập phụ gia, gia vị để gia công hàng XK và để sản xuất xuất khẩu (SXKK) không tiêu thụ tại Việt Nam đã gặp vướng mắc và khó khăn trong việc thông quan lô hàng do DN phải thực hiện kiểm vi sinh và kim loại nặng theo qui định tại CV **1618** kể trên của Cục NAFIQAD.

Trước đây, khi chưa có sự phân công quản lý ATTP giữa các Bộ, thì thực phẩm nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Tại Quyết định 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 của Bộ Y tế và Công văn 1519/ATTP-ĐKCN ngày 1/9/2011 của Cục ATVSTP có quy định: đối với thực phẩm nhập khẩu để gia công hoặc SXKK, không tiêu thụ trong nước, chỉ phải đăng ký kiểm tra nhà nước (kiểm tra hồ sơ) không phải qua kiểm tra nhà nước (lấy mẫu kiểm nghiệm). Việc này đã tạo rất nhiều thuận lợi trong việc hoàn tất thủ tục thông quan và giảm chi phí kiểm nghiệm lô hàng nhập khẩu cho các DN nhập phụ gia (bột, gia vị tẩm ướp, nước sốt, nước chấm...) để gia công và SXKK.

Theo qui định tại CV **1618** kể trên của Cục NAFIQAD, gia vị có nguồn gốc thủy sản, gia vị khác (gia vị có thành phần sản xuất bằng phương pháp hóa tổng hợp hoặc phối trộn từ nhiều loại nguyên liệu) nhập khẩu vào Việt Nam phải thực hiện trình tự và thủ tục kiểm tra theo qui định tại Điều **40** Luật ATTP, Điều 6, 8 Thông tư 17/2009/TT-BKHCN (**TT17**) của Bộ Khoa học Công nghệ (Bộ KHHCN) và thực hiện chỉ tiêu kiểm tra theo quy định tại QĐ số 46/2007/QĐ-BYT (**QĐ46**) của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, **TT17** kể trên của Bộ KHHCN lại là văn bản hướng dẫn kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHHCN, trong đó qui định đối tượng kiểm tra là hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (gọi tắt là Danh mục hàng hóa nhóm 2) và không áp dụng đối với hàng DN Việt Nam nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài. Nếu chiếu theo quy định tại **TT17** của Bộ KHHCN thì gia vị tẩm ướp, nước sốt, nước chấm... để gia công và SXKK không thuộc đối tượng kiểm tra theo qui định của thông tư này vì nó được nhập khẩu theo yêu cầu của khách hàng để sản xuất hàng GTGT và được xuất khẩu hết, không tiêu thụ tại Việt Nam.

Như vậy, qui định của NAFIQAD tại **CV1618** là không phù hợp với đối tượng này, kể cả việc thực hiện chỉ tiêu kiểm tra theo **QD46** của Bộ Y tế lại càng khó thực hiện trong thực tế. Bởi vì, trong **QD46** cũng không đề cập cụ thể chỉ tiêu nào để kiểm các sản phẩm nhập khẩu là: gia vị, nước sốt, nước chấm...mà chỉ quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm với danh mục hàng trăm loại.

Trước đây, theo qui trình của Bộ Y tế: DN làm hồ sơ đăng ký kiểm tra tại Cục ATVSTP, Viện Vệ sinh dinh dưỡng, các Trung tâm đo lường chất lượng... thuộc hệ thống phân cấp quản lý của Bộ Y tế. Các cơ quan này sẽ xác nhận vào Giấy đăng ký để DN khai hải quan. Sau khi khai hải quan, DN nộp Tờ khai hải quan cho đơn vị làm thủ tục đăng ký kiểm tra để họ ra Giấy xác nhận lô hàng thuộc diện miễn kiểm tra. Còn hiện nay, theo qui định của Bộ NN&PTNT (cụ thể là của Cục NAFIQAD) thì chưa có qui trình cụ thể riêng cho hàng nhập để gia công hay SXKK. Tùy theo lô hàng mà các Trung tâm vùng NAFIQAD giải quyết cho miễn kiểm mẫu hay lấy mẫu để kiểm nghiệm.

Để nâng cao giá trị xuất khẩu và giá trị gia tăng (GTGT) hàng thủy sản Việt Nam XK, tránh những vụ kiện chống bán phá giá, nhiều DN đã & đang đầu tư, đổi mới sản phẩm, tăng cường phát triển mặt hàng GTGT. Mặt hàng bột, gia vị tẩm ướp, nước sốt, nước chấm...(gọi chung là phụ gia) là nguyên liệu không thể thiếu trong việc chế biến các mặt hàng GTGT. DN phải nhập khẩu các mặt hàng này để gia công hàng XK hoặc SXKK theo nhu cầu thị trường hoặc đơn đặt hàng của khách hàng. Việc kéo dài thời gian thông quan do những thủ tục không cần thiết sẽ gây thêm nhiều chi phí và tổn kém thời gian của DN.

Vì tầm quan trọng của vấn đề này, xuất phát từ ý kiến các DN và tổng hợp tìm hiểu từ Hiệp hội, Hiệp hội VASEP kính đề nghị Bộ trưởng xem xét và cho phép:

1. Đối với các mặt hàng thực phẩm gia vị, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm nhập khẩu để gia công hoặc sản xuất xuất khẩu, thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN&PTNT chỉ thực hiện kiểm tra hồ sơ, không phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra.
2. Đối với trường hợp lô hàng thực phẩm nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của hai Bộ, trong đó có Bộ NN&PTNT, chỉ nhằm mục đích xuất khẩu, không tiêu thụ nội địa, đề nghị Bộ NN&PTNT cho phép DN được áp dụng phương thức chỉ kiểm tra hồ sơ với điều kiện phải có hợp đồng trách nhiệm với đối tác nhập khẩu, trong đó nêu rõ tên sản phẩm, loại sản phẩm, số lượng sản phẩm.

Hiệp hội VASEP kính mong Bộ trưởng quan tâm và xem xét để kịp thời tháo gỡ khó khăn trên cho DN trong tình hình khó khăn hiện nay.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế (Bộ NN&PTNT);
- Cục NAFIQAD;
- Cục Thú y;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HH;
- VPDD Hiệp hội tại Hà Nội;
- Lưu VPHH.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI**



